



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานการเจ้าหน้าที่ (ส่วนบรรจุและแต่งตั้ง โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๓๐๕๖ หรือโทร. ๑๓๒๙)

ที่ กท ๐๔๐๔/ ๙๐๖๓ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

พร้อมหนังสือนี้ สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง มาเพื่อโปรดทราบและแจ้งให้ข้าราชการในสังกัดทราบ

(นางจงจิตร รัตนสุกสิม)
ผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร



ประกาศกรุงเทพมหานคร
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง

ตามที่กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการรับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง ตามกฎ ก.ก. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารและประเภทอำนวยการระดับสูง พ.ศ. ๒๕๕๗ ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ตามประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ นั้น

กรุงเทพมหานครขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อ - ชื่อสกุล	ตำแหน่ง / สังกัด
	ตำแหน่งที่ว่าง จำนวน ๑๒ ตำแหน่ง ๑๔ อัตรา	
	๑.๑.๑ ตำแหน่งผู้อำนวยการเขต จำนวน ๓ อัตรา มีผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก จำนวน ๔๕ ราย	
๑	นายประจวบ น้อยอามาตย์	ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต สำนักงานเขตหลักสี่
๒	นายอัมรินทร์ จารุตามระ	ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต สำนักงานเขตหลักสี่
๓	นายสโภช ฦ ศรีโต	ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต สำนักงานเขตราชเทวี
๔	นางสาวมานิตา รุจะศิริ	ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต สำนักงานเขตบางพลัด
๕	จำเอย คมกริช คุ้มมงคล	ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต สำนักงานเขตพญาไท
๖	นายอนุรัตน์ เครือชะเอม	ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต สำนักงานเขตบางเขน
๗	นางนิตยา แพร่หลวง	ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต สำนักงานเขตมีนบุรี
๘	นายพีร ภูมมา	ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต สำนักงานเขตบางกอกใหญ่
๙	นางสาวศิริกุล อารยะพงศ์ไชย	ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต สำนักงานเขตบางกอกน้อย
๑๐	นายสยามรัฐ เรืองนาม	ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต สำนักงานเขตจตุจักร
๑๑	นายธราพงษ์ เพ็ชรคง	ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต สำนักงานเขตพระโขนง
๑๒	นายธวัชชัย จันทร์เส	ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต สำนักงานเขตพระโขนง
๑๓	นายสมานมิตร แสงไรสง	ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต สำนักงานเขตทุ่งครุ
๑๔	นายโรจน์ ไตรวิทยาศิลป์	ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิศวกรรมโยธา) ต้น ผู้อำนวยการส่วน ส่วนระบบขนส่งทางบกและทางน้ำ สำนักงานระบบขนส่ง สำนักงานการจราจรและขนส่ง
๑๕	นายวัชรพงศ์ ธนพงศ์เดชสกุล	ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต สำนักงานเขตบางคอแหลม
๑๖	นางสิริกาญจน์ สุธาวิชัย	ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต สำนักงานเขตวังทองหลาง
๑๗	นางพัสพงค์ นิมส์าลี	ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต สำนักงานเขตบางบอน
๑๘	นางสาวอรชา มัยเสมา	ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต สำนักงานเขตคลองเตย
๑๙	นางสาวสุนีย์ โชคธนะสกุลชัย	ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต สำนักงานเขตคลองสาน

ลำดับที่	ชื่อ - ชื่อสกุล	ตำแหน่ง / สังกัด
๒๐	นายธนาเดช จันทร์แก้ว	ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต สำนักงานเขตคลองสาน
๒๑	นายสายชล จังสมยา	ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต สำนักงานเขตธนบุรี
๒๒	นายบำรุง สำเนียงงาม	ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต สำนักงานเขตธนบุรี
๒๓	นางพรพิน วัฒนสินธุ์	ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต สำนักงานเขตบางแค
๒๔	นายอุกฤษฏ์ องตระกูล	ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต สำนักงานเขตห้วยขวาง
๒๕	นายสมบัติ เครือเกียรติธรรม	ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต สำนักงานเขตห้วยขวาง
๒๖	นางวรัญญา ลีลาบุรณพงศ์	ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต สำนักงานเขตภาษีเจริญ
๒๗	นายสรรเสริญ เรืองฤทธิ์	ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต สำนักงานเขตดุสิต
๒๘	นางสาวเกศจริน สามิภักดิ์	ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต สำนักงานเขตทวีวัฒนา
๒๙	นางสาวสุดใจ คงทน	ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต สำนักงานเขตทวีวัฒนา
๓๐	นางสาวกัลยา บุญแดง	ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต สำนักงานเขตลาดพร้าว
๓๑	นางสุวิศา โพธิ์ศรี	ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต สำนักงานเขตทุ่งครุ
๓๒	นายประสาธ โพธิ์ศรีมาตย์	ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต สำนักงานเขตจอมทอง
๓๓	นายภาณุวัฒน์ อ่อนเทศ	ผู้อำนวยการส่วน ส่วนบริการจัดการมูลฝอย สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล สำนักสิ่งแวดล้อม
๓๔	นางสาวลลิตา กังวาลชิรธาดา	ผู้อำนวยการส่วน ส่วนบริการจัดการสิ่งปฏิกูล สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล สำนักสิ่งแวดล้อม
๓๕	นางปาณิสรา เนตรธารธร	ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต สำนักงานเขตบางกอกใหญ่
๓๖	นายสมคิด ปานเพชร	เลขานุการสำนัก สำนักงานเลขานุการ สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว
๓๗	นางสาวพนิดา แก้วมาก	ผู้อำนวยการศูนย์ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว
๓๘	นายอภิชาติ แสนมานิช	ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต สำนักงานเขตประเวศ
๓๙	นางสาวเบญจพร ศักดิ์เรืองแมน	ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต สำนักงานเขตวังทองหลาง
๔๐	นายศักดิ์ชัย ศิริวรรณ	ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต สำนักงานเขตสวนหลวง
๔๑	นายเทียนชัย วงศ์สุวรรณ	ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต สำนักงานเขตดุสิต
๔๒	นางสาวศิริพร รัตนคันทรง	ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต สำนักงานเขตสะพานสูง
๔๓	นางชลธร ดวงสวัสดิ์	ผู้อำนวยการส่วน ส่วนการพัฒนาชุมชนและส่งเสริมเศรษฐกิจ สำนักงานการพัฒนาสังคม สำนักพัฒนาสังคม
๔๔	นายสันติ โคตรมี	ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต สำนักงานเขตบางกะปิ
๔๕	นายอนุวัฒน์ อ้นน่วม	ผู้อำนวยการกอง กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย ๑ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๑.๑.๒ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร (ตำแหน่งเลขที่ สลป.๑) มีผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก จำนวน ๙ ราย		
๑	นางสาวอรชา มัยเสมา	ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต สำนักงานเขตคลองเตย
๒	นางอรกัญญา บุญยมहाศาล	ผู้อำนวยการส่วน ส่วนเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักงานเลขานุการ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

✓

ลำดับที่	ชื่อ - ชื่อสกุล	ตำแหน่ง / สังกัด
๓	นางสาวเสาวลักษณ์ วงศ์ปัทมชัย	ผู้อำนวยการกอง กองงานผู้ตรวจราชการ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
๔	นางสิริษา สายเพชร	ผู้อำนวยการกอง กองวิเคราะห์งบประมาณ ๒ สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร
๕	นางลออ ตันเส้ง	ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต สำนักงานเขตบางขุนเทียน
๖	นายเศรษฐฤกษ์ ดาวอรุณ	รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล (ฝ่ายบริหาร) โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักงานแพทย์
๗	นายพิพล กระจบวรรรัตน์	ผู้อำนวยการกอง กองยุทธศาสตร์สาธารณสุขปโภคพื้นฐาน สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
๘	นางสาวกัญต์กนิษฐ ตั้งวงษ์เลิศ	ผู้อำนวยการกอง กองนโยบายและแผนงาน สำนักพัฒนาสังคม
๙	นายศุภฤกษ์ หูไรสง	ผู้อำนวยการส่วน ส่วนบริหารกลาง สำนักงานเลขาธิการ- ปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
๑.๑.๓ ตำแหน่งผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (นิติการ) สูง ผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายและคดี สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร (ตำแหน่งเลขที่ สกค.๑) มีผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก จำนวน ๓ ราย		
๑	นายदनัย เหลืองแก่นคูณ	ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (นิติการ) ต้น ผู้อำนวยการส่วน ส่วนวิชาการกฎหมายและนิติกรรมสัญญา สำนักงานกฎหมายและคดี สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
๒	นายอาคม พูนชัย	ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (นิติการ) ต้น ผู้อำนวยการส่วน ส่วนวินัยและคดี สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
๓	นายสิทธิโชค ธรฤทธิ์	ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (นิติการ) ต้น ผู้อำนวยการส่วน ส่วนคดีและความรับผิดชอบละเมิด สำนักงานกฎหมายและคดี สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
๑.๑.๔ ตำแหน่งผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบราชการกรุงเทพมหานคร สำนักงาน ก.ก. (ตำแหน่งเลขที่ กพร.๑) มีผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก จำนวน ๖ ราย		
๑	นางสาวเสาวลักษณ์ วงศ์ปัทมชัย	ผู้อำนวยการกอง กองงานผู้ตรวจราชการ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
๒	นางกาญจนา เฉลิมพงษ์	ผู้อำนวยการกอง กองบริหารงานทั่วไป สำนักงาน ก.ก.
๓	นางสาวจารินี รุทธะกาญจน์	ผู้อำนวยการกอง กองสรรหาบุคคล สำนักงาน ก.ก.
๔	นางอริญญาดา นุชสาย	ผู้อำนวยการส่วน ส่วนพัฒนาระบบบริหาร กองพัฒนาระบบราชการกรุงเทพมหานคร สำนักงาน ก.ก.
๕	นายชัชวาลย์ ชมศิริตระกูล	ผู้อำนวยการส่วน ส่วนโครงสร้างและอัตรากำลัง ๒ กองโครงสร้างและอัตรากำลัง สำนักงาน ก.ก.
๖	นางสาวระพีพรรณ พุทธานุ	ผู้อำนวยการส่วน ส่วนข้อมูลบุคคล สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

ลำดับที่	ชื่อ - ชื่อสกุล	ตำแหน่ง / สังกัด
<p>๑.๑.๕ ตำแหน่งผู้อำนวยการกองโครงสร้างและอัตรากำลัง สำนักงาน ก.ก. (ตำแหน่งเลขที่ กค๑.๑) มีผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก จำนวน ๔ ราย</p>		
๑	นางสาวเสาวลักษณ์ วงศ์ปัทมชัย	ผู้อำนวยการกอง กองงานผู้ตรวจราชการ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
๒	นางกาญจนา เฉลิมพงษ์	ผู้อำนวยการกอง กองบริหารงานทั่วไป สำนักงาน ก.ก.
๓	นางสาวจารินี รุทธะกาญจน์	ผู้อำนวยการกอง กองสรรหาบุคคล สำนักงาน ก.ก.
๔	นายชัชวาลย์ ชมศิริตระกูล	ผู้อำนวยการส่วน ส่วนโครงสร้างและอัตรากำลัง ๒ กองโครงสร้างและอัตรากำลัง สำนักงาน ก.ก.
<p>๑.๑.๖ ตำแหน่งผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิศวกรรมโยธา) สูง ผู้อำนวยการสำนักงานควบคุมอาคาร สำนักงานโยธา (ตำแหน่งเลขที่ สค๑.๑) มีผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก จำนวน ๗ ราย</p>		
๑	นายโรจน์ ไตรวิทยาศิลป์	ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิศวกรรมโยธา) ต้น ผู้อำนวยการส่วน ส่วนระบบขนส่งทางบกและทางน้ำ สำนักงานระบบขนส่ง สำนักงานการจราจรและขนส่ง
๒	นายสายัณห์ ทศนโกศล	ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิศวกรรมโยธา) ต้น ผู้อำนวยการส่วน ส่วนออกแบบระบบการจราจร สำนักงานวิศวกรรมจราจร สำนักงานการจราจรและขนส่ง
๓	นายสุประชา บวรโมทย์	ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิศวกรรมโยธา) ต้น ผู้อำนวยการกอง กองแผนงานและประสานสาธารณูปโภค สำนักงานโยธา
๔	นายชัยวัฒน์ รังษีโกนดร	ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิศวกรรมโยธา) ต้น ผู้อำนวยการกอง กองวิเคราะห์และวิจัย สำนักงานโยธา
๕	นายพัฒนเทพ เครือชะเอม	ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิศวกรรมโยธา) ต้น ผู้อำนวยการส่วน ส่วนควบคุมอาคาร ๑ สำนักงานควบคุมอาคาร สำนักงานโยธา
๖	นางสาวพรรษา อมาตยกุล	ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิศวกรรมโยธา) ต้น ผู้อำนวยการส่วน ส่วนวิศวกรรมทาง ๑ สำนักงานวิศวกรรมทาง สำนักงานโยธา
๗	นายอนุชา อันอิม	วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ (ด้านศึกษาโครงการและวางแผนงาน) หัวหน้ากลุ่มงาน กลุ่มงานจัดการระบบราง ส่วนระบบขนส่งทางราง สำนักงานระบบขนส่ง สำนักงานการจราจรและขนส่ง
<p>๑.๑.๗ ตำแหน่งผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิชาการจัดหาที่ดิน) สูง ผู้อำนวยการสำนักงานจัดกรรมสิทธิ์ สำนักงานโยธา (ตำแหน่งเลขที่ สจก.๑) มีผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก จำนวน ๒ ราย</p>		
๑	นายชุมพล ลิ้มตระกูล	ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิชาการจัดหาที่ดิน) ต้น ผู้อำนวยการส่วน ส่วนจัดกรรมสิทธิ์ ๑ สำนักงานจัดกรรมสิทธิ์ สำนักงานโยธา
๒	นายสุภัทร เพ็งมาก	ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิชาการจัดหาที่ดิน) ต้น ผู้อำนวยการส่วน ส่วนจัดกรรมสิทธิ์ ๒ สำนักงานจัดกรรมสิทธิ์ สำนักงานโยธา

ลำดับที่	ชื่อ - ชื่อสกุล	ตำแหน่ง / สังกัด
๑.๑.๘ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานตรวจและบังคับการ สำนักเทศกิจ (ตำแหน่งเลขที่ สตบ.๑) มีผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก จำนวน ๔ ราย		
๑	นายพงศธร ชื่นไพศาลศิลป์	ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต สำนักงานเขตสาทร
๒	นายพนมไพร โยธีกุล	ผู้อำนวยการส่วน ส่วนตรวจและบังคับการ ๑ สำนักงานตรวจและบังคับการ สำนักเทศกิจ
๓	นายอาคม พูนชัย	ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (นิติการ) ต้น ผู้อำนวยการส่วน ส่วนวินัยและคดี สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
๔	นายอภิชาติ แสนมาโนช	ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต สำนักงานเขตประเวศ
๑.๑.๙ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานสวัสดิการสังคม สำนักพัฒนาสังคม (ตำแหน่งเลขที่ สสส.๑) มีผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก จำนวน ๑๐ ราย		
๑	จำเอก คมกริช คุ้มมงคล	ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต สำนักงานเขตพญาไท
๒	นางสาวอัญชลี ศรีสวัสดิ์	ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต สำนักงานเขตตลิ่งชัน
๓	นางสาวรพีพรรณ กิจนา	ผู้อำนวยการส่วน ส่วนบริหารอัตรากำลัง สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักการศึกษา
๔	นางสาวสุนีย์ โชคธนะสกุลชัย	ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต สำนักงานเขตคลองสาน
๕	นางอรกัญญา บุญยมหาศาล	ผู้อำนวยการส่วน ส่วนเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
๖	นายปัญญา สวัสดิ์เสรี	ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต สำนักงานเขตบางขุนเทียน
๗	นางสาวเกศจริน สามิภักดิ์	ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต สำนักงานเขตทวีวัฒนา
๘	นางปานิสรา เนตรธารธร	ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต สำนักงานเขตบางกอกใหญ่
๙	นางสาวกนกนิตกนิษฐ ตั้งวงษ์เลิศ	ผู้อำนวยการกอง กองนโยบายและแผนงาน สำนักพัฒนาสังคม
๑๐	นางสาวจรรย์วดี เชื้อนเพชร	นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ บ้านผู้สูงอายุบางแค ๒ ส่วนกิจการผู้สูงอายุและคนพิการ สำนักงานสวัสดิการสังคม สำนักพัฒนาสังคม
๑.๑.๑๐ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว (ตำแหน่งเลขที่ สนส.๑) มีผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก จำนวน ๑๑ ราย		
๑	นางสาวสุนีย์ โชคธนะสกุลชัย	ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต สำนักงานเขตคลองสาน
๒	นางสาวเกศจริน สามิภักดิ์	ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต สำนักงานเขตทวีวัฒนา
๓	นางสาวลลิตา กังวาลชิรธาดา	ผู้อำนวยการส่วน ส่วนบริการจัดการสิ่งปฏิกูล สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล สำนักสิ่งแวดล้อม
๔	นางจิราภรณ์ ปิงประวัติ	ผู้อำนวยการส่วน ส่วนส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างเมือง สำนักงานการต่างประเทศ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
๕	นายสมคิด ปานเพชร	เลขานุการสำนัก สำนักงานเลขานุการ สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว

ลำดับที่	ชื่อ - ชื่อสกุล	ตำแหน่ง / สังกัด
๖	นายโสภณ สุตเอียด	ผู้อำนวยการส่วน ส่วนห้องสมุดและการเรียนรู้ สำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว
๗	นางสาวพนิดา แก้วมาก	ผู้อำนวยการศูนย์ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว
๘	นายอนุชา อันอ้อม	วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ (ด้านศึกษาโครงการและวางแผนงาน) หัวหน้ากลุ่มงาน กลุ่มงานจัดการระบบราง ส่วนระบบขนส่งทางราง สำนักงานระบบขนส่ง สำนักงานการจราจรและขนส่ง
๙	นายชลวิทย์ เชื้อหอม	เลขานุการสำนัก สำนักงานเลขานุการ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
๑๐	นางสาวเบญจพร ศักดิ์เรืองแมน	ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต สำนักงานเขตวังทองหลาง
๑๑	นางสาวกัณฑ์กนิษฐ ตั้งวงษ์เลิศ	ผู้อำนวยการกอง กองนโยบายและแผนงาน สำนักพัฒนาสังคม
๑.๑.๑๑ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล สำนักสิ่งแวดล้อม (ตำแหน่งเลขที่ สจฝ.๑) มีผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก จำนวน ๔ ราย		
๑	นายโรจน์ ไตรวิทยาศิลป์	ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิศวกรรมโยธา) ต้น ผู้อำนวยการส่วน ส่วนระบบขนส่งทางบกและทางน้ำ สำนักงานระบบขนส่ง สำนักงานการจราจรและขนส่ง
๒	นายภาณุวัฒน์ อ่อนเทศ	ผู้อำนวยการส่วน ส่วนบริการจัดการมูลฝอย สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล สำนักสิ่งแวดล้อม
๓	นางสาวลลิตา กังวาลชิรธาดา	ผู้อำนวยการส่วน ส่วนบริการจัดการสิ่งปฏิกูล สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล สำนักสิ่งแวดล้อม
๔	นายรพีพงษ์ โมรากุล	ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิศวกรรม) ต้น ผู้อำนวยการกอง กองกำจัดมูลฝอย สำนักสิ่งแวดล้อม
๑.๑.๑๒ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานสวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อม (ตำแหน่งเลขที่ สสณ.๑) มีผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก จำนวน ๒ ราย		
๑	นางลออ ต้นเส้ง	ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต สำนักงานเขตบางขุนเทียน
๒	นางสาวปาจริยา มหากาญจนะ	ผู้อำนวยการส่วน ส่วนสวนสาธารณะ ๑ สำนักงานสวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อม

ลำดับที่	ชื่อ - ชื่อสกุล	ตำแหน่ง / สังกัด
ตำแหน่งที่ปรับโครงสร้างเป็นตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง ที่มีผู้ครองตำแหน่งจำนวน ๒ ตำแหน่ง ๖ อัตรา		
๑.๒.๑ ตำแหน่งเลขานุการสำนัก จำนวน ๕ อัตรา มีผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก จำนวน ๑๙ ราย		
๑	นายสบโชค ณ ศรีโต	ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต สำนักงานเขตราชเทวี
๒	นางวรกมล นพคุณ	ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิชาการเงินและบัญชี) ต้น
๓	นางสาวรพีพรรณ กิจนา	ผู้อำนวยการกอง กองคลัง สำนักงานการศึกษา
๓	นางสาวรพีพรรณ กิจนา	ผู้อำนวยการส่วน ส่วนบริหารอัตรากำลัง สำนักงานการเจ้าหน้าที่
๔	นางสาวพรรษา อมาตยกุล	ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิศวกรรมโยธา) ต้น ผู้อำนวยการส่วน
๔	นางสาวพรรษา อมาตยกุล	ส่วนวิศวกรรมทาง ๑ สำนักงานวิศวกรรมทาง สำนักงานโยธา
๕	นางประไพ คงเพชร	ผู้อำนวยการกอง กองวิเคราะห์งบประมาณ ๓
๕	นางประไพ คงเพชร	สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร
๖	นางสิริษา สายเพชร	ผู้อำนวยการกอง กองวิเคราะห์งบประมาณ ๒
๖	นางสิริษา สายเพชร	สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร
๗	นางนิรัตน์ สุวรรณรัตน์	ผู้อำนวยการกอง กองนโยบายและแผนงาน สำนักเทศกิจ
๘	นางณัฐรัชฎาภรณ์ ชัยอำนาจ	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ หัวหน้าฝ่าย
๘	นางณัฐรัชฎาภรณ์ ชัยอำนาจ	ฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตพญาไท
๙	นายเศรษฐฤกษ์ ดาวอรุณ	รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล (ฝ่ายบริหาร)
๙	นายเศรษฐฤกษ์ ดาวอรุณ	โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักงานแพทย์
๑๐	นางฐิติชญา นภาอนันต์วงศ์	เลขานุการสำนัก สำนักงานเลขานุการ สำนักงานแพทย์
๑๑	นางสายน้ำผึ้ง ศรีนางแย้ม	เลขานุการสำนัก สำนักงานเลขานุการ สำนักอนามัย
๑๒	นางนราวรรณ ลายทอง	เลขานุการสำนัก สำนักงานเลขานุการ สำนักสิ่งแวดล้อม
๑๓	นางศศิกร ยาทิพย์สกุล	เลขานุการสำนัก สำนักงานเลขานุการ สำนักงานโยธา
๑๔	นายสมคิด ปานเพชร	เลขานุการสำนัก สำนักงานเลขานุการ
๑๔	นายสมคิด ปานเพชร	สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว
๑๕	นายชลวิทย์ เชื้อหอม	เลขานุการสำนัก สำนักงานเลขานุการ
๑๕	นายชลวิทย์ เชื้อหอม	สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
๑๖	นางสาวเอื้อน เทพสวัสดิ์	เลขานุการสำนัก สำนักงานเลขานุการ สำนักการระบายน้ำ
๑๗	จำลองคำรจ ทศพล คำบุญมา	เลขานุการสำนัก สำนักงานเลขานุการ
๑๗	จำลองคำรจ ทศพล คำบุญมา	สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๑๘	นายชาติรี แนวจำปา	ผู้อำนวยการกอง กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย ๖
๑๘	นายชาติรี แนวจำปา	สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๑๙	นายศุภฤกษ์ หุโธสง	ผู้อำนวยการส่วน ส่วนบริหารกลาง สำนักงานเลขานุการ-
๑๙	นายศุภฤกษ์ หุโธสง	ปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

๗

ลำดับที่	ชื่อ - ชื่อสกุล	ตำแหน่ง / สังกัด
๑	นางสาวณัฐณี อิศรางกูร ณ อยุธยา	๑.๒.๒ ตำแหน่งผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (แพทย์) สูง ผู้อำนวยการสำนักงานโรคติดต่อทางสาธารณสุข สำนักงานอนามัย (ตำแหน่งเลขที่ สรส.๑) มีผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก จำนวน ๑ ราย ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (แพทย์) ตัน ผู้อำนวยการสำนักงาน สำนักงานโรคติดต่อทางสาธารณสุข สำนักงานอนามัย

หมายเหตุ หากตรวจพบภายหลังว่าผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ รายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามมาตรฐาน กำหนดตำแหน่งที่สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้ง ถือว่าผู้สมัครรายนั้นไม่มีคุณสมบัติ ในตำแหน่งที่สมัครนั้นมาตั้งแต่ต้น

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายชัชชาติ ลิทธิพันธุ์)
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร